

**ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND - ỦY BAN MTTQ  
PHƯỜNG TRUNG VƯƠNG**

*Phường Trung Vương, ngày 13 tháng 9 năm 2024*

**THƯ CẢM ƠN!**

Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (YAGI), trên địa bàn các tỉnh phía Bắc xảy ra mưa lớn làm nước Sông Cầu dâng cao, kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ra lũ lụt vượt mức lịch sử làm phường Trung Vương và nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bị ngập lụt, chia cắt, đời sống của Nhân dân vô cùng khó khăn.

Là địa bàn trọng yếu của thành phố Thái Nguyên, nơi có bờ đê Sông Cầu chạy qua; trước tình hình mực nước Sông Cầu liên tục dâng lên, từ đêm ngày 08/9 đến hết ngày 10/9, cùng với sự hỗ trợ, giúp sức của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên, Lữ đoàn Pháo binh 382, Lữ đoàn Pháo Phòng không 210 (Quân khu I), lực lượng dân quân phường Phan Đình Phùng và các lực lượng tình nguyện, cả hệ thống chính trị phường Trung Vương đã tập trung mọi nguồn lực, làm việc không ngừng nghỉ để kịp thời gia cố, bảo vệ tuyến đê Sông Cầu, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra.

Trong thời gian này, được sự quan tâm, tin tưởng của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn Phường; từ ngày 09 đến ngày 11/9/2024, Đảng uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ phường Trung Vương đã tiếp nhận hàng cứu trợ từ nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm gồm nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu như: suất cơm, mì tôm, lương khô, sữa, nước uống, găng tay, bao tải, ... để chia sẻ những khó khăn với cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ gia cố đê Sông Cầu và các hộ gia đình bị ảnh hưởng do lũ lụt. Số hàng cứu trợ sau khi tiếp nhận đã được địa phương kịp thời chuyển đến tận tay các hộ dân bị ảnh hưởng do lũ lụt trên địa bàn Phường. Đây là những món quà ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, góp phần động viên Nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn để ổn định cuộc sống.

Đến hôm nay, cuộc sống của Nhân dân sau cơn bão cơ bản đã ổn định, Đảng uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ phường Trung Vương xin tạm thời dừng tiếp nhận hỗ trợ về nhu yếu phẩm để cùng chia sẻ cho các địa phương khác gặp nhiều khó khăn hơn.

Thay mặt Đảng uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ phường Trung Vương và toàn thể Nhân dân trên địa bàn Phường, xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới sự hỗ trợ, giúp sức kịp thời, không quản ngại khó khăn, vất vả của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên, Lữ đoàn Pháo binh 382, Lữ đoàn Pháo Phòng không 210 (Quân khu I), lực lượng dân quân phường Phan Đình Phùng và các lực lượng tình nguyện. Trân trọng cảm ơn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm, sẻ chia

cho cán bộ và Nhân dân phường Trưng Vương. Trong thời gian tới, địa phương rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân.

Kính chúc quý cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, quý nhà hảo tâm sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND - ỦY BAN MTTQ  
PHƯỜNG TRƯNG VƯƠNG  
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY**



**Đinh Công Ích**